



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

ที่ ๑๐๙/๒๕๖๒

เรื่อง กำหนดภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

เพื่อให้การปฏิบัติงานและการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทราเป็นไปด้วยความเหมาะสม ชัดเจน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงปรับปรุงการกำหนดภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองช่าง ดังนี้

การปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา

มอบหมายให้ นายสาธิต นิลบดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแล โดยมี นายสุเมธ ทมมิต พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

มอบหมายให้ นางนุชจรรย์ โชครุ่งเจริญถาวร ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๓-๑๑-๓๘๐๑-๐๐๑ มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานด้านงานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงของตนเอง งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบชุมชนงานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและ การสุขาภิบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๑.๒ งานสังคมสงเคราะห์

มอบหมายให้ นายสาธิต นิลบดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม) เลขที่ตำแหน่ง ๑๘-๓-๑๑-๒๑๐๕-๐๐๑ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบกำกับดูแล โดยมี นายสุเมธ ทมมิต พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เป็นผู้ช่วย โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์ งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ถือปฏิบัติตามคำสั่งโดยเคร่งครัดตามระเบียบ เพื่อมิให้เกิดความบกพร่องเสียหายต่อราชการได้ หากมีปัญหาอุปสรรคให้รายงานนายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบทันที

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเมื่อง รักจ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา